

Hà Nội, ngày **02** tháng **3** năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế đối ngoại)

Phúc đáp công số 887/BKH-KTĐN ngày 16/2/1011 về việc đề xuất các dự án đủ điều kiện vào danh sách ngân đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp tín dụng ưu đãi đợt 1 tài khoá 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát tiến độ và đề nghị dự án "Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn" 12 tỉnh Miền Trung, cụ thể như sau:

+ **Công tác chuẩn bị:** Ngày 31/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 281/BNN-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ xem xét đưa vào danh mục dự án đầu tư. Tháng 8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi JBIC đề nghị cử Đoàn vào giúp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tháng 7/2009, JICA cử đoàn vào lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Báo cáo cuối cùng của Dự án đã được gửi cho JICA Tokyo vào ngày 21/4/2010. Dự án đã được Chính phủ ghi danh mục nhận tài trợ vốn ODA Nhật Bản (công văn số 4383/VPCP- QHQT ngày 24/6/2010). Ngày 11/10/2010, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7248/VPCP- QHQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý đưa dự án này vào danh mục các dự án vay vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khoá 2010.

Ngày 20/7/2010, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam để khẳng định mối quan tâm và ưu tiên đối với dự án. Đại sứ có khẳng định dự án sẽ được Nhật Bản xem xét trong đợt đánh giá lần 2 vào tháng 10/2010. Nếu dự án khả thi về mặt kỹ thuật, Nhật Bản sẽ có thông báo cho vay vốn.

+ **Mục tiêu của dự án:** Góp phần quản lý bền vững, bảo vệ, phục hồi rừng phòng hộ trong vùng thông qua trồng rừng mới, bảo vệ, tái sinh rừng ven biển và rừng đầu nguồn.; Tăng cường năng lực cho các cấp chính quyền và người dân; Cải thiện sinh kế cho người dân địa phương góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi của khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm nghèo.

+ **Địa điểm thực hiện dự án:** 12 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

+ **Thời gian thực hiện dự án:** 10 năm (2010 – 2020).

+ **Tổng kinh phí dự án:** Dự kiến khoảng 123 triệu USD trong đó vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản chiếm 80-85%. Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam chiếm từ 15-20%. Kinh phí chính thức của dự án sẽ được chuẩn hoá sau khi dự án khả thi được phê duyệt. Vốn đối ứng của dự án do ngân sách nhà nước cấp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất quan tâm đến dự án nêu trên vì các dự án này tác động trực tiếp đến việc phát triển lâm nghiệp, bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp, tác động đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trong phạm vi khu vực dự án cũng như các khu vực chịu tác động của dự án. Đồng thời, việc xây dựng các dự án trên cũng liên quan đến các biện pháp tích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai. Đề nghị Quý Bộ hỗ trợ để dự án trên sớm được triển khai thực hiện.

Mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Vụ KH, TC;
- Lưu VT, HTQT (NAM-06).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

